

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Văn bản số 6763/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai và ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Chương trình hành động và tình hình, điều kiện cụ thể xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác, xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo trực tiếp trong việc triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời, khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường hàng tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong tháng tới.

II. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 10 năm 2020

Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn

đầu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1.1. Về kinh tế

- Trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành trung ương: xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng⁽¹⁾; tham gia ý kiến hoàn thiện Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu. Báo cáo Bộ, ngành trung ương: đề xuất bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2025 đối với 02 dự án trên địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

- Chỉ đạo tập trung phòng chống mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, tiếp tục theo dõi triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; tham mưu bố trí các nguồn kinh phí đảm bảo năng lực phòng, chống, ứng phó thiên tai theo quy định. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Ban hành Phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Đăk Hà⁽²⁾ và Kon Rẫy⁽³⁾ năm 2020.

- Làm việc với các ngành, địa phương về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố và triển khai các dự án lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum; Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24; ... Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tăng cường kiểm tra công tác thi công công trình nhà ở riêng lẻ; kiểm tra, rà soát tất cả các công trình xây dựng có thời hạn trên địa bàn thành phố, xác định từng trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng; kiểm tra công tác thi công, xử lý dứt điểm vi phạm theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức rà soát, khảo sát, đánh giá các diện tích đất đang sản xuất một số loại cây trồng kém hiệu quả, đất trồng... tạo nguồn quỹ đất phù hợp, có khả năng trồng mía hiệu quả để phát triển vùng nguyên liệu tại địa phương (toàn tỉnh khoảng trên 4.000 ha); tăng cường triển khai có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra của Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Chương trình OCOP); chỉ đạo ngăn chặn tình trạng sử dụng

⁽¹⁾ Để thực hiện Dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông.

⁽²⁾ Tổng diện tích phê duyệt là 1.888,78 ha rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ và sản xuất tại địa bàn xã Đăk Pxi và xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà cho 13 cộng đồng dân cư thôn.

⁽³⁾ Tổng diện tích 1.064,28 ha rừng tự nhiên và rừng trồng quy hoạch chức năng sản xuất để giao cho các cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Đăk Kôi và Đăk Tơ Lung quản lý, bảo vệ và hưởng lợi từ rừng.

xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và triển khai các giải pháp đảm bảo sản xuất và nuôi trồng thủy sản ổn định, bền vững.

1.2. Về văn hóa, xã hội

- Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, một số nội dung chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chỉ đạo xử lý tồn tại của các cơ sở trợ giúp xã hội chưa được cấp phép trên địa bàn thành phố Kon Tum; triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2020; chuẩn bị tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt còn thiếu thông tin.

- Công nhận điểm du lịch Nhà máy Rượu Vang Sim, Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Chỉ đạo tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 và Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2020. Đăng cai tổ chức Hội thao cán bộ, viên chức các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên năm 2020.

- Chỉ đạo mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2; Ban hành Quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn và hướng dẫn một số nội dung cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. Ban hành Kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức Ký kết biên bản ghi nhớ với trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc. Phê duyệt tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 1” sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2020 - 2025; tiếp tục tham mưu sắp xếp các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

- Thống nhất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đến tăng trưởng TFP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021-2025”. Ban hành Kế hoạch triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh theo mô hình “4 lớp”.

1.3. Về nội chính, pháp luật

- Tham gia cùng Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận - Trả Kết quả thành phố Kon Tum và Phường Trường Chinh; đồng thời tham dự Hội thảo lấy ý kiến Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính. Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - ngày 04/10”, tổ chức tuyên truyền và thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất các vụ hỏa hoạn, đảm bảo phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn.

- Giao các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương triển khai thực hiện Dự án “*Thí điểm các hoạt động trong khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Kon Tum - Việt Nam*” giai đoạn 2021-2023.

- Chỉ đạo Công an tỉnh và các đơn vị địa phương tuyên truyền, vận động công dân thuộc đối tượng để triển khai cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử trong năm 2021. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ⁽⁴⁾.

2. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020:

2.1. Về kinh tế

- Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh đã gieo trồng 61.780 ha cây hàng năm vụ Mùa 2020, đạt 102% kế hoạch và bằng 100,6% so với cùng kỳ năm trước⁽⁵⁾; có 102.919 ha diện tích cây lâu năm, đạt 103% kế hoạch và bằng 102,4% so với cùng kỳ năm trước⁽⁶⁾. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 4.621 tấn, đạt 96% kế hoạch và bằng 109,7% so với cùng kỳ⁽⁷⁾. Việc đầu tư để tái đàn lợn thịt thương phẩm và lợn nái giống trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn tại các hộ, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ. Chủ yếu tái đàn, tăng đàn tại các cơ sở, trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ở thành phố Kon Tum và các huyện Ngọc Hồi, Kon Rẫy.

- Công tác quản lý sâu bệnh hại cây trồng được triển khai tích cực, đã nắm bắt diễn biến tình hình sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ⁽⁸⁾. Do diễn biến bất lợi của điều kiện thời tiết (*mưa, lũ,...*)

⁽⁴⁾ Thông báo số 254/TB-VPCP ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

⁽⁵⁾ Trong đó: Diện tích lúa 16.159 ha, đạt 97,8% kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ (*diện tích lúa ruộng 12.482 ha, bằng 100,1% so với cùng kỳ; diện tích lúa rẫy 3.677 ha, bằng 91,5% so với cùng kỳ*); diện tích ngô 4.658 ha, đạt 120% kế hoạch và bằng 103,1% so với cùng kỳ; diện tích sắn 38.742 ha, đạt 100,6% kế hoạch và bằng 101,4% so với cùng kỳ; diện tích cây rau các loại 1.576 ha, bằng 101,7% so với cùng kỳ; diện tích đậu đỗ các loại 274 ha, bằng 89,3% so với cùng kỳ; cây khoai lang 187 ha, bằng 127% so với cùng kỳ năm trước; các cây công nghiệp ngắn ngày khác 459 ha, bằng 63,4% so với cùng kỳ.

⁽⁶⁾ Diện tích cây cà phê là 22.654 ha, đạt 102,8% kế hoạch và bằng 105,5% so với cùng kỳ năm trước (*trong đó trồng mới 1.057 ha*). Diện tích cây cao su là 74.498 ha, đạt 100,5% kế hoạch và bằng 100,5% so với cùng kỳ năm trước (*trong đó trồng mới 225 ha*).

⁽⁷⁾ Trong đó: Sản lượng nuôi trồng ước đạt 2.269 tấn, đạt 86,5% kế hoạch và bằng 132,9% so với cùng kỳ; Sản lượng khai thác ước đạt 1.364 tấn, đạt 80,8% kế hoạch và bằng 102,4% so với cùng kỳ.

⁽⁸⁾ *Trên cây lúa*: bệnh đạo ôn lá gây hại trên diện tích 02 ha lúa trà muộn tại xã Hòa Bình; bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa rẫy tại xã Ia Chim; sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên diện tích lúa trà muộn tại xã Hòa Bình, phường Trần Hưng Đạo và một số xã, phường khác của thành phố Kon Tum; kiểm tra tình trạng lúa có “lúa ma” tại cánh đồng Đoàn Kết, Nguyễn Trãi thành phố Kon Tum, với diện tích nhiễm khoảng 15 ha. *Trên cây sắn*: đã cơ bản xử lý xong diện tích sắn nhiễm bệnh khảm lá tại xã Hiếu (khoảng 50 ha), xã Ngọc Tem (khoảng 50 ha) và 19/30 ha tại xã Pờ Ê. Số diện tích sắn nhiễm bệnh còn lại đang được địa phương vận động bà con tiếp tục xử lý theo hướng dẫn. *Trên cây ngô*: sâu keo mùa Thu gây hại khoảng 03 ha tại thôn 5,

kết hợp với điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa được kiểm soát chặt chẽ, việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế, mầm bệnh trong môi trường vẫn còn,... làm cho các dịch bệnh nguy hiểm trên động vật như dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), lở mồm long móng (LMLM), cúm gia cầm, ... tiếp tục phát sinh ở một số nơi trên địa bàn tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 03 ổ dịch DTLCP, 06 ổ dịch LMLM và 01 ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh⁽⁹⁾.

- Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng mới về vi phạm Luật Lâm nghiệp⁽¹⁰⁾. Phát hiện 19 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với khối lượng vi phạm 47 m³ gỗ, diện tích thiệt hại 2,15 ha; so với tháng 9 năm 2020, tổng số vụ vi phạm giảm 12 vụ (39%); khối lượng vi phạm giảm khoảng 171 m³ gỗ (78%); diện tích thiệt hại tăng 0,86 ha (66%)⁽¹¹⁾.

- Công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn được triển khai tích cực với nhiều hình thức; đã có 99/102 xã, phường, thị trấn đã thành lập Đội xung kích PCTT cấp xã; tổ chức kiểm tra công tác PCTT tại các huyện Kon Plong, Kon Rẫy, Sa Thầy, Đăk Glei, Tu Mơ Rông và tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2020. Trong tháng, tính đến ngày 21 tháng 10, do ảnh hưởng của mưa bão (*đặc biệt là Bão số 6 và số 7*) đã làm 03 người chết, 102 ngôi nhà bị hư hỏng⁽¹²⁾, 271,2 ha diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng và nhiều thiệt hại khác về giao thông, thủy lợi, chăn nuôi, thủy sản, ... với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 111.764 triệu đồng⁽¹³⁾.

xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, mật độ trung bình 3 con/m², cao 10 con/m². Ngoài ra, sâu keo mùa Thu phát sinh, gây hại rải rác trên một số diện tích ngô trồng nhỏ lẻ, chủ yếu là các giống ngô dùng để ăn tươi ở các giai đoạn sinh trưởng, phát triển tại các địa phương trong tỉnh.

⁽⁹⁾ Về DTLCP: Trong tháng, có 06 ổ dịch DTLCP (02 ổ dịch cũ, 04 ổ dịch mới phát sinh); tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 57 con (16 nái, 01 đực, 40 thịt); tổng trọng lượng tiêu hủy là 4.408kg. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 03 ổ dịch DTLCP chưa qua 21 ngày tại huyện Đăk Hà (Đăk La, Đăk Ngok) và huyện Ia H'Drai (Ia Toi). Về dịch LMLM: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 10 ổ dịch LMLM (06 ổ dịch cũ, 04 ổ dịch mới); tổng số gia súc mắc bệnh LMLM là 80 con trâu bò; tổng số gia súc được chăm sóc khỏi các triệu chứng lâm sàng LMLM là 189 con trâu bò. Lũy kế số gia súc mắc bệnh tính đến ngày 14 tháng 10, tại 10 ổ dịch bệnh LMLM là 324 con trâu, bò. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 06 ổ dịch LMLM chưa qua 21 ngày. Trong đó: đã kiểm soát và khống chế tình hình dịch bệnh tại 05 ổ dịch (huyện Đăk Hà: Đăk Ui, Đăk Hring, Đăk La, Hà Môn; huyện Kon Rẫy: Đăk Ruông); còn 01 ổ dịch tại xã Ngọc Wang – huyện Đăk Hà đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống. Về dịch Cúm gia cầm: Trong tháng, phát sinh 01 ổ dịch cúm gia cầm tại thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy. Đã hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng chống như các ổ dịch cúm gia cầm thể độc lực cao đồng thời đã tiêu hủy 2.190 con gia cầm mắc bệnh, chết của hộ chăn nuôi nêu trên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 01 ổ dịch cúm gia cầm tại huyện Kon Rẫy (thị trấn Đăk Rve) chưa qua 21 ngày.

⁽¹⁰⁾ Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 45 điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp; đã xử lý dứt điểm 40 điểm nóng, đối với 05 điểm nóng còn lại cơ bản đã được hạn chế.

⁽¹¹⁾ Tổng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp phát hiện từ đầu năm đến nay là 324 vụ; khối lượng vi phạm 1.105,408 m³ gỗ; diện tích thiệt hại 43,712 ha. So với cùng kỳ năm 2019, tổng số vụ vi phạm giảm 65 vụ (17%); khối lượng vi phạm giảm 2.002,903 m³ gỗ (64%); diện tích thiệt hại tăng 24,718 ha (130%).

⁽¹²⁾ Trong đó, TP Kon Tum: 12 nhà; Đăk Glei: 48 nhà; Kon Plông: 35 nhà; Đôn biên phòng Đăk Nhoong: 05 nhà; Sa Thầy: 02 nhà, ước thiệt hại khoảng 3.183 triệu đồng.

⁽¹³⁾ Về giáo dục: Trường rào trường trung học cơ sở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi bị sập đổ, ước thiệt hại 1.000 triệu đồng; Về chăn nuôi: có 07 con trâu, bò bị chết (Kon Rẫy: 02 con; Kon Plông: 03 con; Ngọc Hồi: 02 con), ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng; Về thủy lợi: có 20 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 400m kênh mương bị sạt lở và 827m³ đất, đá bị sạt lở (huyện Ngọc Hồi: 01 công trình; Ban quản lý khai thác 09 công trình; Kon Plông: 10 công trình), ước thiệt hại khoảng 2.763 triệu đồng; Về giao thông: Các tuyến đường QL 24, QL14C, QL40, QL40B, Đường Ngọc Hoàng -Măng Bút -Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, Đường tỉnh lộ 675, Đường tỉnh lộ 677, Đường Sa Thầy -Yaly - thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ (Mô Rai), Đường tuần tra biên giới và các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông... bị xói lở ta luy dương, ta luy âm hàng chục vị trí với khối lượng khoảng 115.331m³, nhiều công trình cầu, cống, ngầm, rãnh thoát nước bị hư hỏng, sạt lở, một số cây lớn ngã đổ chắn ngang đường, hơn 1.357 điểm sạt lở, ách tắc giao thông, ước thiệt hại khoảng 99.201 triệu đồng; Về thủy sản: có 1,18 ha ao hồ bị hư hỏng trên địa bàn các huyện Đăk Hà và Kon Rẫy, ước thiệt hại khoảng 25 triệu đồng; Về công nghiệp: khoảng 200m dây cao thế bị đứt tại các xã Đăk Tăng, Măng

- Chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tháng 10 năm 2020 tăng 5,56% so với tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ; lũy kế trong 10 tháng đầu năm, chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tăng 11% so với cùng kỳ⁽¹⁴⁾. Do ảnh hưởng thời tiết mưa bão kéo dài nên giá cả các nhóm hàng thực phẩm tươi sống tăng nhẹ; tuy vậy, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Bên cạnh đó, Hội chợ Công Thương Kon Tum 2020 diễn ra là dịp để quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng miền, địa phương, sản phẩm OCOP của tỉnh; kích cầu tiêu dùng của người dân⁽¹⁵⁾. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường tháng 10 ước đạt 2.261 tỷ đồng, tăng 4,68% so với tháng trước và tăng 33,2% so với cùng kỳ⁽¹⁶⁾.

- Hoạt động thu hút du lịch còn gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của mưa bão và ảnh hưởng hậu Covid-19, so với cùng kỳ năm trước, tổng lượng khách đến Kon Tum trong tháng 10 năm 2020 tiếp tục giảm hơn 85% (*trong đó tổng lượt khách nội địa ước đạt: 5.500 lượt khách*); dẫn đến doanh thu chuyên ngành giảm đáng kể, chỉ đạt 8,5 tỷ đồng, giảm 20%; công suất phòng cũng giảm 50%.

- Trong tháng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 205 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước đạt 752 tỷ đồng; lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách ước đạt 2.338 tỷ đồng, đạt 66,7% dự toán và bằng 86,2% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách địa phương ước đạt 6.563 tỷ đồng, đạt 58,7% nhiệm vụ chi và bằng 115,2% so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu hồi nợ đọng thuế được triển khai tích cực, hiệu quả; tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, tổng số tiền nợ thuế là 276.679 triệu đồng, giảm 104.045 triệu đồng so với tháng trước và giảm 100.939 triệu đồng (26,7%) so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2019⁽¹⁷⁾; ngoài ra còn có 27.597 triệu đồng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của người nợ thuế không còn khả năng nộp NSNN hiện đang xử lý khoanh nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14⁽¹⁸⁾.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được địa phương giao gần 3.840 tỷ đồng⁽¹⁹⁾; tính đến ngày 20 tháng 10, đã giải ngân đạt 1.613,4 tỷ đồng, đạt 42,02% so với kế hoạch vốn địa phương giao⁽²⁰⁾, nếu không tính nguồn thu tiền sử dụng đất địa phương giao tăng 880 tỷ đồng hiện chưa phân bổ chi tiết thì tỷ lệ giải ngân đạt 54,5%. Trong tháng, đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng

Bút, Đăk Ring và Đăk Nền huyện Kon Plông, ước thiệt hại khoảng 541 triệu đồng; *Về nước sinh hoạt*: có 04 công trình nước sinh hoạt bị sùi lở, hư hỏng trên địa bàn huyện Kon Plông, ước thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

⁽¹⁴⁾ Trong đó, ngành khai khoáng giảm 4,59%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,35%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,40%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 19,44%.

⁽¹⁵⁾ Hội chợ Công thương Kon Tum 2020 có 350 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của 21 Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm khuyến công, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Du lịch các tỉnh, thành trong cả nước.

⁽¹⁶⁾ Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17.777,36 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch và tăng 13,1% so với cùng kỳ.

⁽¹⁷⁾ Trong đó: Nợ có khả năng thu là 81.327 triệu đồng, giảm 1.532 triệu đồng (giảm 1,8%) so với nợ có khả năng thu tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019. Nợ khó thu là 195.352 triệu đồng (*trong đó: Tiền thuế và phí là 24.149 triệu đồng, tiền phạt là 2.531 triệu đồng, tiền chậm nộp là 168.672 triệu đồng*), chiếm 70,6% so với tổng số tiền nợ thuế, giảm 99.407 triệu đồng (giảm 33,7%) so với nợ khó thu tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.

⁽¹⁸⁾ Tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của người nợ thuế không còn khả năng nộp NSNN phải xử lý theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 là 303.322 triệu đồng, trong đó: tiền thuế nợ thuộc đối tượng khoanh là 135.668 triệu đồng, tiền chậm nộp thuộc đối tượng xóa là 168.654 triệu đồng. Kết quả xử lý khoanh nợ tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 là 108.071 triệu đồng.

⁽¹⁹⁾ Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2020 giao 3.063,368 tỷ đồng và Kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài 775,615 tỷ đồng.

⁽²⁰⁾ Trong đó: Tỷ lệ giải ngân vốn thuộc kế hoạch năm 2020 đạt 37,26%; thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài đạt 60,79%.

ký cho 31 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ khoảng 217,3 tỷ đồng; 03 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 04 doanh nghiệp đã giải thể; 01 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động⁽²¹⁾; cấp phép cho 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 92,3 tỷ đồng⁽²²⁾. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 với gần 200 đại biểu sở ngành và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tham dự.

- Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đến 31 tháng 10 năm 2020 ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 1,4% (tăng 220 tỷ đồng) so với đầu năm; dư nợ tín dụng ước đạt 33.200 tỷ đồng, tăng 6,0% (tăng 1.885 tỷ đồng); nợ xấu ước khoảng 1.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3% tổng dư nợ tín dụng.

2.2. Về Văn hóa - Xã hội

- Tính đến nay⁽²³⁾, có 43.888 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) với tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 16,8%, tăng 1,74% so với năm 2019 và đạt 103% so với chỉ tiêu Đề án thực hiện chính BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030⁽²⁴⁾; có 32.192 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với tỷ lệ bao phủ BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 12,61%⁽²⁵⁾; có 494.271 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,9% dân số⁽²⁶⁾. Đã tổ chức tư vấn tìm việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động cho 1.388 lượt người; giải quyết việc làm cho 2.555 lao động thông qua các chương trình, đạt 154,8% kế hoạch⁽²⁷⁾. Công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì với 5.337 người được đào tạo theo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp, trong đó đào tạo nghề cho 2.768 lao động nông thôn, đạt 79,1% kế hoạch.

- Chính sách người có công, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện⁽²⁸⁾. Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020 - 2025) được triển khai tích cực.

(21) Lũy kế đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 306 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ khoảng 2.556,3 tỷ đồng; 65 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 42 doanh nghiệp đã giải thể; 111 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

(22) Lũy kế đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, đã cấp phép cho 48 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 6.840 tỷ đồng, tăng 182% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019.

(23) Số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum tại Báo cáo số 1570/BC-BHXH ngày 09 tháng 10 năm 2020.

(24) Trong đó có 38.652 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 98,87% kế hoạch, giảm 575 người so với năm 2019 và tăng 187 người so với tháng trước; có 5.236 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 129,28% kế hoạch, tăng 2.599 người so với năm 2019 và tăng 363 người so với tháng trước (Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 1,88%, đạt 376% so với Đề án (0,5%)).

(25) Số người tham gia BHTN giảm 345 người so với năm 2019 và tăng 215 người so với tháng trước.

(26) Số người tham gia BHYT tăng 20.136 người so với năm 2019 và tăng 1.744 người so với tháng trước.

(27) Trong đó: Cung ứng giới thiệu 478 lao động đi làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tạo việc làm mới cho 1.977 lao động thông qua nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội; 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

(28) Tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ XVI. Làm việc với UBND huyện Đăk Tô về việc xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 174; Thực hiện hỗ trợ 335 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh để hỗ trợ xây Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 174 trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Tô. Giải quyết thủ tục di chuyển 03 hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương...

Nhiều phong trào, hoạt động thể dục, thể thao của tỉnh được diễn ra sôi nổi⁽²⁹⁾, tiếp tục tham gia các giải thể thao thành tích cao theo kế hoạch⁽³⁰⁾.

- Trong tháng, ngành giáo dục đã triển khai mua sắm trang thiết bị, bố trí kinh phí mua sắm, sửa chữa bàn ghế các đơn vị trường học trực thuộc theo phân cấp quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy; tổ chức Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12, Thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia; tổ chức tập huấn Bơi an toàn, phương pháp tổ chức các hoạt động thể thao trường học; ...

- Trong tháng, tiếp tục ghi nhận số lượng lớn ca mắc bệnh sốt xuất huyết với 356 ca mắc mới, lũy kế đến nay đã ghi nhận ghi nhận 1.842 ca mắc, tăng 488 ca so với cùng kỳ năm trước; các dịch bệnh khác cơ bản được kiểm soát tốt, không ghi nhận mắc mới các bệnh bạch hầu, quai bị, thủy đậu, viêm gan virus A, ...⁽³¹⁾; không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quan tâm triển khai. Đã tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020, hiện đang chấm thi vòng sơ khảo đối với 23 dự án đăng ký tham gia; thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025; tổ chức Hội thảo quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cà phê xứ lạnh Kon Tum.

2.3. Về nội chính, pháp luật

- Cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, tỉnh cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu tích hợp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020, với tổng số 169/494 dịch vụ đã được công khai lên Cổng dịch vụ công quốc gia (*đạt 34,2%*), xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố.

- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; trong tháng, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 15 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 09 cuộc. Qua đó, đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 342 triệu đồng, đã kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật⁽³²⁾. Công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được duy trì, nghiêm túc thực hiện. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã tiếp 20 lượt người và tiếp nhận 90 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đến nay đã giải quyết xong 20/32 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tình hình trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào tiếp tục được thực hiện tốt; trong tháng

⁽²⁹⁾ Tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2020; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. Chuẩn bị tổ chức giải Bóng chuyền Nam, Nữ truyền thống tỉnh Kon Tum lần thứ V năm 2020.

⁽³⁰⁾ Đội Bóng đá hạng Nhì tỉnh Kon Tum tiếp tục tham gia thi đấu giải hạng Nhì Quốc gia. Tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIV năm 2020; Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2020; Giải vô địch Karate trẻ quốc gia năm 2020.

⁽³¹⁾ Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20 tháng 10 năm 2020 (so với cùng kỳ năm trước): *Sốt xuất huyết*: ghi nhận 1.842 ca mắc, tăng 488 ca; *Bạch hầu*: ghi nhận 50 ca dương tính, tăng 45 ca (trong đó có 01 ca tử vong); *Quai bị*: ghi nhận 92 ca mắc, giảm 196 ca; *Thủy đậu*: ghi nhận 356 ca mắc, giảm 28 ca; *Tay - chân - miệng*: ghi nhận 22 ca mắc, giảm 77 ca; *Sởi*: ghi nhận 01 ca mắc mới, giảm 62 ca. Không ghi nhận mắc mới các bệnh viêm gan vi rút A, bệnh do vi rút Adeno, cúm, Covid-19...

⁽³²⁾ Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 126.292.994 đồng và kiến nghị xử lý khác 216.591.700 đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm

có 03 đoàn vào với 10 lượt người là chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại các công trình thủy điện. Công tác đối ngoại, phi chính phủ nước ngoài, hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm triển khai⁽³³⁾.

- Đã chủ động nắm tình hình biên giới liên quan đến an ninh chính trị, đường biên, cột mốc quốc giới, vấn đề xâm canh, vượt biên trái phép trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Qua theo dõi, tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới ổn định.

(Có phụ lục tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 kèm theo)

3. Đánh giá chung

Nhìn chung trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; công tác quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên được quan tâm triển khai và có kết quả tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; công tác thu hồi nợ đọng thuế được triển khai quyết liệt, hiệu quả; công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề được thực hiện tốt, vượt kế hoạch đề ra; an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; các hoạt động văn hóa, thể thao, thể thao diễn ra sôi nổi, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đáp ứng đời sống tinh thần cho Nhân dân; cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, còn có một số hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức như: thiên tai, mưa bão, gió lốc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản; tiếp tục phát sinh các ổ dịch mới trên gia súc, gia cầm; thu hút du lịch nội địa tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thời tiết; tỷ lệ nợ xấu tại các tổ chức tín dụng còn cao, chưa được xử lý dứt điểm; tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm còn chậm, giải ngân vốn đầu tư chưa đạt yêu cầu; dịch bệnh sốt xuất huyết chưa được kiểm chế.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2020

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020, trong các tháng cuối năm, các cấp, ngành cần khẩn trương khắc phục có hiệu quả các hạn chế nêu trên, đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi

⁽³³⁾ Thường trực Tỉnh ủy gửi Thư chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Attapur, Lào lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapur gửi Thư chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công. Hỗ trợ Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y đi Lào; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảnh của lưu học sinh Lào, Campuchia trở lại Việt Nam học tập; giải quyết trường hợp nghi người Campuchia nhập cảnh trái phép vào tỉnh Kon Tum. Phối hợp, theo dõi đoàn công tác của tổ chức Trả lại tuổi thơ-Giving It Back To kids (GIBTKs) (người Việt Nam tại Đà Nẵng không có người nước ngoài) cấp phát 50 chiếc xe đạp cho 50 em học sinh tiểu học tại huyện Đăk Glei và 100 bộ lọc nước cho 100 hộ dân tại huyện Kon Rẫy; ...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2020 và chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2020 - 2021. Tổ chức ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không tái phát, lây lan diện rộng. Tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai trong các đợt mưa bão sắp tới theo phương châm “bôn tại chỗ”. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Triển khai có hiệu quả các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn các huyện.

3. Tập trung nguồn lực để thị trấn Măng Đen sớm đạt các tiêu chí về Khu du lịch Quốc gia; tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2020; đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch theo kế hoạch. Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến thương mại; đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm OCOP của tỉnh lên hệ thống sàn thương mại điện tử và đưa vào các hệ thống Siêu thị. Kiểm tra, rà soát và đánh giá tình hình quản lý vận hành của các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; rà soát việc tham mưu quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời mái nhà.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; thực hiện hiệu quả công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, nhất là nguồn thu từ khai thác quỹ đất và các nguồn lực trong dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành. Tập trung triển khai các biện pháp kiểm soát, thu hồi nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, phòng ngừa phát sinh nợ xấu mới. Tiếp tục tăng cường tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

5. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm giải ngân cao nhất vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm và tổ chức rà soát, nghiên cứu vị trí để bố trí tái định canh để ổn định đời sống và chuyển đổi sản xuất cho người dân có đất bị thu hồi phù hợp với định hướng và thực tế tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai trên địa bàn tỉnh; khẩn trương thực hiện các kết luận thanh tra. Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiến độ.

6. Chú trọng công tác diệt lăng quăng bọ gậy, xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Duy trì tốt công tác tiêm chủng mở rộng và đẩy mạnh tiêm chủng dịch vụ, bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt $\geq 97\%$ theo quy mô xã. Tiếp tục rà soát, tham mưu việc sắp xếp, bổ sung cơ sở vật chất các trường Phổ thông dân tộc nội trú theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và đảm bảo đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú của học sinh. Tổ chức Kỷ niệm 38 năm (1982-2020) ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

7. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030. Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người cao tuổi. Rà soát, xử lý tồn tại của các cơ sở trợ giúp xã hội chưa được cấp phép trên địa bàn thành phố Kon Tum. Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không để Nhân dân bị thiếu đói, nhất là trong tình hình bão, lũ như hiện nay.

8. Thực hiện tốt công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; khẩn trương sửa chữa, khắc phục các công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa, bão, sạt lở đất. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm ra quân, tấn công, trấn áp tội phạm; thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm về kinh tế, ma túy, phá rừng, ...

Trên đây là báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Các Ban của HĐND tỉnh (b/c);
- Đảng ủy khối cơ quan và DN tỉnh;
- CT, các PCT, thành viên UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KTTH. VTD.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Quang Hà